

<b>MIC</b>   MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading : <b>60417246</b>
Source : กรุงเทพมหานคร	
Date : - 6 S.A. 2560 Page : 16,13	No :

# กรม.เร่งล่อยตัวน้ำตาล ป้องกันบราซิลฟ้องไทย

**กรุงเทพธุรกิจ • กรม.ไฟเขียว** การบริหารจัดการ  
 อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมเห็นชอบ  
 ร่างกฎหมายลูก 4 ฉบับ สั่งกระทรวงอุตสาหกรรม  
 หาวิธีการคำนวณราคาขายในประเทศ คาดประกาศ  
 บังคับใช้เร็วๆ นี้ ป้องกันบราซิลฟ้องฐานอุดหนุน  
 ส่งออกทางอ้อม

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า  
 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.  
 ที่ผ่านมา เห็นชอบในหลักการ แนวทางการบริหาร

จัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยได้  
 เห็นชอบร่างกฎหมายลูกรวม 4 ฉบับเพื่อเป็นการ  
 รองรับการผลิตน้ำตาล ประกอบด้วย ร่างประกาศ  
 คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 1 ฉบับ  
 ได้แก่ ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  
 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำ  
 ประมาณรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อย  
 และค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของ  
 ผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. ...

โดยร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและ  
 น้ำตาลทราย 3 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างระเบียบ  
 คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการผลิต  
 การบรรจุ การเก็บรักษาสถานที่เก็บรักษา การสำรวจ  
 การขนย้าย การส่งมอบและการจำหน่ายน้ำตาลทราย  
 พ.ศ. ... ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  
 ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการ  
 อนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทราย พ.ศ. ... และ  
 อ่านต่อหน้า 13

**KSU.**

ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การจัดเก็บเงินจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ...

“ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) จะรองรับการลอยตัวน้ำตาลทรายให้สอดคล้องกับตลาดโลก ซึ่งหลังจากร่างจะมีการส่งร่างประกาศนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาเร็วๆนี้” แหล่งข่าว กล่าว

แหล่งข่าว กล่าวว่าการบริหารจัดการน้ำตาลทราย ตามที่กรมเห็นชอบกระทรวงอุตสาหกรรม จะมีการยกเลิกการกำหนดโควตา โดยให้โรงงานต้องมีการสำรองน้ำตาลทรายตามปริมาณน้ำตาลทรายสำรอง(Buffer Stock) ที่กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายส่วนที่จะใช้เพื่อจำหน่ายส่งออก โดยให้คงจำนวน 400,000 ตันเท่าเดิม

ส่วนแนวทางการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย รวมทั้งปรับปรุงร่างประกาศและร่างระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดราคาขาย เปลี่ยนวิธีการในการคำนวณรายได้ขั้นต่ำและรายได้ขั้นสุดท้ายโดยการอ้างอิงราคาน้ำตาลทรายในตลาดลอนดอน หมายเลข 5 บวกกับค่าพรีเมียมน้ำตาลทรายไทย

**สั่งยกเลิกเงินอุดหนุน 160บาท/ตัน**

พร้อมกันนี้ให้ยกเลิกมาตรการให้เงินช่วยเหลือ 160 บาทต่อตันอ้อยที่ได้รับจากรัฐบาลยกเลิกการกำหนดน้ำตาลทรายโควตาค. กำหนดให้มีน้ำตาลทรายภายในประเทศ น้ำตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด น้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกและน้ำตาลทรายสำรอง (Buffer Stock)

แหล่งข่าว กล่าวว่า ตามแนวทางการบริหารจัดการนี้ ให้ยกเลิกการกำหนดราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศ จากปัจจุบันที่ถูกควบคุมราคาหน้าโรงงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และราคาขายปลีกโดยกระทรวงพาณิชย์ หลังจากนั้นจะเป็นการปล่อยให้ราคา

น้ำตาลทรายภายในประเทศเป็นไปตามกลไกของตลาด โดยให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) มีหน้าที่ในการสำรวจราคาเฉลี่ยของน้ำตาลทรายภายในประเทศที่ขายจริงใน 1 เดือน และกำหนดวิธีการคำนวณเงินเพื่อให้ทุกโรงงานนำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นประจำทุกเดือน

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ เป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าภายใต้การการค้าโลก (WTO) เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และเป็นที่ยอมรับของสากลมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ

**เชื่อทำให้ราคาน้ำตาลลดลง**

แหล่งข่าวข่าว กล่าวว่าการลอยตัวราคาน้ำตาลขณะนี้จะทำให้ราคาน้ำตาลในประเทศลดลง ตามราคาน้ำตาลในตลาดโลก เนื่องจากปัจจุบันในประเทศบริโภคน้ำตาลแพงกว่าต่างประเทศ เนื่องจากการเก็บราคากิโลกรัมละ 5 บาท ที่หน้าโรงงาน เพื่อนำไปส่งให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้หนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร(ธ.ก.ส.)ที่กองทุนอ้อยและน้ำตาลมีการกู้มาเป็นเงินช่วยเหลือชาวไร้อ้อยที่ 160บาทต่อตันอ้อยทุกๆปี

“หลังจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะไปพิจารณาแนวทางการคำนวณทั้งราคาอ้อยขั้นต่ำ และขั้นสุดท้าย ราคาน้ำตาลที่ขายจริง รวมถึงเงินที่โรงงานน้ำตาลจะต้องส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาล ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเร็วๆ นี้” แหล่งข่าวกล่าว

**บราซิลขู่ว่าจะฟ้องไทยลอยตัวน้ำตาล**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมามีประเทศบราซิลขู่ว่าจะฟ้องประเทศไทย โดยกล่าวหาว่าประเทศไทยดำเนินนโยบายอุดหนุนชาวไร้อ้อย ซึ่งเป็นการอุดหนุนราคาส่งออกทางอ้อม อันเป็นการขัดต่อเกณฑ์ของ WTO ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินทางไปเจรจากับทางการบราซิล พร้อมกับระบุว่าทางการไทยจะดำเนินการลอยตัวน้ำตาลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2560 แต่ได้เกิดความล่าช้าออกมาเพราะความไม่พร้อมของร่างระเบียบต่างๆ กระทั่งกรม. ได้เห็นชอบร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการลอยตัวราคาน้ำตาล ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560